

สตง.ยันเจ้งยับ5แสนล้าน จำนำข้าวยุคบุ รัฐจ่ายชดเชยธกส.บ้านเบอะ หม้อวรงค์ยื่นฟ้องเรื่องไกร งานผิดละเมิดอำนาจศาล อ้างคดีจำนำข้าวไม่ขาดทุน เสียหายตามประกบ'บิกตุ'

และการเกณฑ์ทหารจะกระทบยุทธศาสตร์ กองทัพ ว่า คงไม่ เป็นคนละเรื่องกัน เขาหาเสียง ส่วนจะกระทบโครงสร้างกองทัพหรือไม่นั้น ขอให้เขาได้เป็นรัฐบาลก่อน ส่วนกรณีมีกระแสข่าว นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ จะลาออกจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อลงเลือกตั้งนั้น ตนยังไม่ทราบเรื่อง รวมถึงการปรับ ครม. ยังไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งสิ้น

'สมคิด'ชี้ข่าวปล่อย2รมต.ไขก๊อก

ด้าน นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์และ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เตรียมลาออกเพื่อทำการเมืองกับพรรคพลัง

ประชารัฐ(พปชร.) ว่า เรื่องนี้ไม่มีมูล ไม่ได้ยินข่าวนี้มาก่อน จึงไม่รู้ว่า เป็นข่าวจากไหน ใครเป็นคนปล่อยข่าว ทั้งนี้ สองรัฐมนตรียังทำงานอยู่ โดยแต่ละกระทรวงล้วนเป็นงานสำคัญ ยืนยันว่า ไม่มีการลาออก

'อุตตม'ยืนยันยังนั่งรมว.อุตสาหกรรม

เช่นเดียวกับ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกระแสข่าวจากที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่าเดือนกันยายน จะมี 2 รัฐมนตรีลาออก คือ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เพื่อไปตั้งพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ โดยให้นายอุตตม เป็นหัวหน้าพรรคและนายสนธิรัตน์ เป็นเลขาธิการพรรค ว่า ขณะนี้ หรือในอนาคต

"หม้อวรงค์" ร้องศาลฎีกาเอาผิด "เรื่องไกร-เพจชินวัตร" ละเมิดอำนาจศาล มั่วคดีจำนำข้าวไม่ได้ทำให้รัฐบาลขาดทุน ในขณะที่ "สตง." แฉลงยันยัน เจ้งยับกว่า 5 แสนล้าน "คลัง" ต้องชดใช้คืน"ธ.ก.ส."บาน ด้าน "บิกป้อม" เย้ย "พท." จะหาเสียงเล็กซื้อเรือดำน้ำ-เกณฑ์ทหาร ได้เป็นรบ.ก่อนแล้วค่อยทำ ย้ำกั้นยายน คลายล็อก แต่ยังไม่ให้หาเสียง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) เตรียมหาเสียงด้วยการชวนโยบายยกเลิกโครงการเรือดำน้ำ

เร็วๆ นี้ ตนยังไม่มีแนวคิดจะลาออกแต่อย่างไร ยังคงเป็น รมว.อุตสาหกรรม ต่อไป

เสียหายพบบิกตุ'เปิดสร้างรถไฟฟ้า

วันเดียวกัน เวลา 09.00 น. ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สายแรกของประเทศไทยคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (กท.) เดินทางมาร่วมงานด้วย แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

สดง.ยันจำนำข้าวเจ็บบ5แสนล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข่าวกรณีรายงานการเงินแผ่นดินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ซึ่งตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ไม่ปรากฏผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 536,908 ล้านบาท ทั้งที่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือคดีโครงการรับจำนำข้าว ได้ระบุถึงผลขาดทุนจำนวน 536,908 ล้านบาทไว้ จึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากผลขาดทุนดังกล่าวมีจริง ก็ควรปรากฏอยู่ในรายงานการเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 นั้น

ทางนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ครม.ได้มีมติอนุมัติให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ใช้เงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ เงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเงินกู้จากสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังจัดหาและค้ำประกัน โดยให้มีการนำเงินที่ได้จากการระบายผลผลิตทางการเกษตรชำระคืนเงินทุน ธ.ก.ส.ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ก.คลังต้องใช้หนี้คืนให้'ธกส.'อื้อ

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวอีกว่า กรณีโครงการรับจำนำข้าว นั้น รายงานการเงินแผ่นดินได้บันทึกกับรัฐบาลเฉพาะการจ่ายเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทุนและเงินกู้ให้ ธ.ก.ส.และชดใช้ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายจากงบประมาณในปีที่ ธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว สำหรับเงินกู้จากสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังจัดหาและค้ำประกัน กระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบรายงานการเงินแผ่นดิน หัวข้อหนี้สาธารณะ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)

'หมอวรงค์'ร้องศาลฎีกาเอาผิด

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อม นายรามเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกและคณะทำงานด้าน กฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาขอให้พิจารณาคดี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต สว.และทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย(พท.) และเพจเฟซบุ๊ก "ชินวัตร แฟนคลับ" ที่ออกมาเปิดประเด็นว่า โครงการรับจำนำข้าวไม่ขาดทุนว่า เข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลหรือไม่

'เรืองไกร'-เพจชินวัตรละเมิดศาล

โดย นพ.วรงค์กล่าวว่า เรื่องนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไว้ชัดเจนถึงตัวเลขขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวว่ามีจำนวน 536,000 ล้านบาท การที่ นายเรืองไกร นำมาเปิดประเด็นทำให้ประชาชนสับสนและเกิดข้อกังขาตามมาและทราบว่า เพจเฟซบุ๊ก "ชินวัตร แฟนคลับ" ได้นำคำพูด นายเรืองไกรไปขยายผล ถ้าเรายังปล่อยเรื่องนี้ออกไปจะเกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม เพราะคำพิพากษาของศาลถือเป็นที่สุดแล้ว เราจึงนำเรื่องของ นายเรืองไกรและเพจ "ชินวัตร แฟนคลับ" มาเพื่อให้ศาลได้ทราบและพิจารณาคำเนิ่นการต่อไป เมื่อถามว่าการกระทำของนายเรืองไกร เป็นความผิดกฎหมายฐานใด นพ.วรงค์กล่าวว่า อะไรที่ศาลตัดสินแล้ว หากไม่จบจะเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม ส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรเป็นดุลพินิจของศาล ขั้นตอนต่อไปจะส่งคำร้องให้องค์คณะพิจารณาว่า จะออกหมายเรียกมาได้ส่วนหรือไม่